

NGHỊ QUYẾT

**Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác
bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017 - 2018**

Phần thứ 1

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO NHIỆM VỤ
BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2016**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG

Hiện nay vấn đề an toàn thực phẩm đang là thách thức hết sức gay gắt, thực phẩm không an toàn (từ nuôi trồng, nguyên liệu, đến sản xuất, chế biến, bảo quản và sử dụng không đúng các quy trình kỹ thuật theo quy định) vẫn còn tồn tại vì nhiều nguyên nhân, do nhu cầu thực phẩm của người dân tăng lên cùng với tình hình lạm phát, giá cả leo thang đã thu hút và đưa ra thị trường một khối lượng không ít hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc. Chưa kể những cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm không đủ tiêu chuẩn ATVSTP vẫn thực hiện các dịch vụ cung cấp, chế biến, sản xuất thực phẩm, mở dịch vụ quán ăn uống tràn lan, trong khi đó theo quy định kinh doanh thực phẩm là kinh doanh có điều kiện. Sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đã được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Từ khâu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền, công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm. Người tiêu dùng thực phẩm đã ý thức và nhận thức được vai trò, ý nghĩa của VSATTP.

Tuy nhiên, công tác bảo đảm ATVSTP đang là vấn đề bức xúc của mọi người, bởi lẽ ATVSTP tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, lâu dài ảnh hưởng đến chất lượng phát triển của xã hội và nòi giống. Công tác quản lý chất lượng VSATTP vừa là yêu cầu cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài, đồng thời đây cũng là mảng công tác rất rộng lớn và phức tạp, đan xen với nhau bởi rất nhiều hoạt động. Để bảo đảm chất lượng VSATTP thì tất cả các khâu trong chuỗi bảo đảm chất lượng thực phẩm từ khâu nuôi trồng, đánh bắt, đến sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng... đều phải đạt vệ sinh và an toàn. Nguyên nhân sâu xa là sự kém hiểu biết về ATTP và sự quan tâm đến ATTP chưa được coi trọng đúng mức, đó là: Nhận thức và thực hành của các nhóm đối tượng về ATTP tại địa phương còn hạn chế; Công tác bố trí nhân lực làm công tác ATTP tại tuyến huyện, tuyến xã còn thiếu và yếu về trình độ chuyên môn. Ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng chưa cao, còn thiếu quy định cụ thể về trách nhiệm của chính quyền tại tuyến tỉnh cũng như tuyến huyện, xã trong việc khắc phục, xử lý

hậu quả ngộ độc thực phẩm tập thể và truy cứu trách nhiệm đối với các chủ thể gây ra ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn có thói quen ăn uống lạc hậu theo tập tục, tập quán còn khá phổ biến như sử dụng bánh ngô bị mốc, nấm độc, rau rừng, quả rừng vv... đây là nguyên nhân gây tử vong cao nhất.

Từ những nguyên nhân trên, tình hình ngộ độc thực phẩm tại vùng sâu, vùng xa, ở các hộ gia đình có chiều hướng gia tăng với mức độ trầm trọng. Năm 2016, toàn tỉnh ghi nhận 11 vụ ngộ độc thực phẩm, số người mắc 138, số người chết 02, không có vụ ngộ độc tập thể lớn (*tỷ lệ ca ngộ độc thực phẩm chết/ mắc chiếm 1,44%; tỷ lệ ca mắc ngộ độc thực phẩm/100.000 dân chung cho toàn tỉnh chiếm 16,7%*). Đặc biệt trong năm 2016, không có vụ ngộ độc do bánh ngô mốc. Nguyên nhân ngộ độc và tử vong cao chủ yếu là ngộ độc do bánh ngô mốc, ngộ độc do ăn quả rừng,... khi ngộ độc thường có biểu hiện chậm sau 24 - 48h. Sau khi phát hiện ra mới đến cơ sở điều trị thường là muộn, đã có biểu hiện suy gan, thận, nhiễm độc thần kinh, nên khó cấp cứu, cứu sống người bị ngộ độc.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2016

Với chức năng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Vệ sinh ATTP tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo VSATTP tỉnh và trực tiếp kiểm tra đôn đốc, tổng hợp báo cáo của các ngành và Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố về công tác bảo đảm VSATTP toàn tỉnh.

1. Lãnh đạo công tác tham mưu chỉ đạo

Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tham mưu cho Sở Y tế, Ban chỉ đạo VSATTP tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm VSATTP với tổng số 49 văn bản chỉ đạo gồm các thể loại: Quyết định, chỉ thị, kế hoạch, báo cáo, công văn chỉ đạo; Trong đó: Ủy ban nhân dân tỉnh: 12; BCĐ vệ sinh ATTP tỉnh: 16; Sở Y tế: 21. Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hướng dẫn phân cấp nhiệm vụ quản lý, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Đôn đốc Trung tâm y tế huyện/ thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố kiện toàn BCĐ VSATTP cấp huyện/ thành phố và xã/ phường theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kiện toàn Đội tuyên truyền cơ động về VSATTP, duy trì hoạt động của Cộng tác viên VSATTP; Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân biết cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm, đặc biệt ngộ độc thực phẩm do bột ngô mốc, nấm; Xây dựng kế hoạch triển khai bảo đảm ATTP thức ăn đường phố; Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế - Dân số; Thực hiện tốt quy chế phối hợp, công tác báo cáo theo quy định, thực hiện chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và ký cam kết bảo đảm VSATTP, hướng dẫn thực hiện chế độ tự kiểm tra 3 bước VSATTP, xây dựng pano tuyên truyền trên các trục đường chính hay Trung tâm huyện/ thành phố,...

Tổ chức đoàn công tác làm việc với các đơn vị tuyến huyện bàn biện pháp thống nhất triển khai công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn từng huyện/ thành phố.

Phối hợp và đôn đốc các ngành thành viên của Ban chỉ đạo căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành mình và theo sự phân công phụ trách các huyện/ thành phố thường xuyên kiểm tra đôn đốc các huyện/ thành phố triển khai các hoạt động liên quan đến VSATTP.

Phối hợp và đôn đốc Ban chỉ đạo VSATTP các huyện/ thành phố có văn bản chỉ đạo xã/ phường tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm và tổ chức thanh tra, kiểm tra VSATTP trên từng địa bàn huyện/ thành phố.

2. Lãnh đạo công tác tuyên truyền giáo dục

Chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện/ thành phố triển khai phổ biến Luật An toàn thực phẩm và các văn bản của Trung ương về an toàn thực phẩm; mở các lớp tập huấn cho các hộ kinh doanh, người bán hàng về việc thực hiện các quy định bảo đảm ATTP,...

Tuyên truyền giáo dục kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng toàn tỉnh, tập trung trong đợt cao điểm như Tháng Cao điểm về ATTP Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, các dịp lễ hội, hội chợ, các sự kiện chính trị của tỉnh.

Tổ chức truyền thông giáo dục kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm được lồng ghép vào trong các hội nghị, hội thảo, các buổi nói chuyện chuyên đề về VSATTP.

3. Lãnh đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra ATTP

Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tham mưu cho UBND tỉnh và Sở Y tế thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành về công tác quản lý về ATTP cấp tỉnh; đồng thời đôn đốc các huyện/ thành phố thành lập, kiện toàn củng cố các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của huyện và các xã thực hiện công tác thanh tra và kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ATTP.

4. Lãnh đạo công tác xét nghiệm

Công tác xét nghiệm về ATTP được tăng cường đã hỗ trợ cho công tác thanh, kiểm tra VSATTP, quản lý ngộ độc thực phẩm và hoạt động công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm trong địa bàn toàn tỉnh.

5. Lãnh đạo hoạt động cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Ngành y tế triển khai cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Tổng số cơ sở cấp GCN 697, đã cấp 549 cơ sở, đạt 78,7%. Ký cam kết: Tổng số cơ sở ký cam kết: 1.622 cơ sở, đã ký: 1.549 cơ sở, tỷ lệ đạt: 95,4%

6. Lãnh đạo hoạt động cấp Giấy tiếp nhận công bố hợp quy và cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Triển khai việc cấp Giấy xác nhận công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: Cấp mới, cấp lại 23, lũy tích 204; tiếp nhận và hoàn thiện thủ tục hồ sơ cho phép giới thiệu sản phẩm thực phẩm 08 sản phẩm.

7. Lãnh đạo công tác giám sát và báo cáo ngộ độc thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn huyện khi nhận được thông tin, Chi cục đã kịp thời báo cáo Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh, đồng thời phối hợp chỉ đạo xử lý và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện tuyến trên cấp cứu và điều trị kịp thời và tổ chức tiến hành điều tra, xác minh, lấy mẫu thực phẩm gửi đi xét nghiệm xác định nguyên nhân.

8. Lãnh đạo triển khai mô hình điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn đường phố theo Thông tư số 30/2012/TT - BYT ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế.

Tham mưu cho Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH - BCD ngày 11/01/2016 về việc triển khai mô hình điểm về công tác đảm An toàn thực phẩm đối với kinh doanh thức ăn đường phố tỉnh Hà Giang nhằm từng bước kiểm soát được điều kiện ATTP đối với kinh doanh thức ăn đường phố tại các huyện/ thành phố trên địa bàn tỉnh góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm do thức ăn đường phố, bảo đảm an sinh xã hội và mỹ quan đô thị. Chi cục An toàn vệ sinh phối hợp với Trung tâm y tế thành phố xây dựng 01 mô hình điểm kiểm soát an toàn thực phẩm thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố Hà Giang. Mỗi huyện/ thành phố xây dựng được mô hình điểm kiểm soát điều kiện ATTP đối với kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn năm 2016. Ngoài việc triển khai các nội dung trong kế hoạch, mô hình điểm tập trung triển khai một số nội dung cơ bản: Xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ kiểm tra, giám sát; Điều tra ban đầu hoạt động quản lý, kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn; Thông tin, tuyên truyền bảo đảm ATTP kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn; Lắp đặt từ 1 đến 2 Pano tuyên truyền về ATTP kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn; Hướng dẫn bảo đảm ATTP đối với người kinh doanh thức ăn đường phố theo 3 nhóm điều kiện (trang thiết bị, dụng cụ và điều kiện về con người), ký cam kết bảo đảm ATTP trong kinh doanh thức ăn đường phố; Hỗ trợ các hoạt động tập huấn, cấp chứng nhận tập huấn kiến thức ATTP; hoạt động khám và cấp Giấy xác nhận đủ sức khỏe cho người kinh doanh thức ăn đường phố; Hỗ trợ thí điểm trang thiết bị, dụng cụ bảo quản, chế biến thức ăn cho các hộ kinh doanh thức ăn đường phố; Điều tra cuối kỳ hoạt động quản lý, kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn; Trạm Y tế xã/phường thực hiện kiểm tra, giám sát ATTP đối với kinh doanh thức ăn đường phố (test kiểm tra nhanh ATTP).

*** Đánh giá chung**

Năm 2016, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm công tác ATTP trên phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội trong hoạt động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt các ngành thành viên BCD VSATTP tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố (BCD VSATTP huyện/ thành phố) đã quan tâm ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt công tác bảo đảm VSATTP.

Nhận thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và người tiêu dùng về VSATTP đã có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm được triển khai tích cực, chủ động, do vậy không có ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và các bếp ăn tập thể.

Nguyên nhân, tồn tại

Trong năm 2016, tuy không có vụ ngộ độc tại các nhà hàng ăn uống, thức ăn đường phố, nhưng tình hình xảy ra ngộ độc thực phẩm tại các hộ gia đình gia tăng.

Sự phối, kết hợp liên ngành trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập chưa thường xuyên liên tục. Công tác xã hội hoá về an toàn vệ sinh thực phẩm chưa cao. Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền cấp cơ sở chưa quan tâm và chỉ đạo một cách quyết liệt trong công tác tuyên truyền, công tác thanh, kiểm tra, giám sát cơ sở và cộng đồng dân cư.

Cán bộ làm công tác chuyên ngành về ATTP tuyến huyện rất thiếu và rất yếu, Trung tâm y tế huyện trung bình có 2 cán bộ, phải làm rất nhiều việc, chưa đáp ứng với yêu cầu công tác ATTP.

Hoạt động truyền thông chưa triển khai một cách đồng bộ, nội dung chưa đi sâu vào trọng tâm tại các địa phương và với từng loại đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh. Việc cung cấp thông tin qua hệ thống thông tin đại chúng (*Truyền hình, loa truyền thanh,...*) và tài liệu qua các lớp tập huấn, truyền thông cho mọi người dân chưa phổ biến và rộng khắp do vậy việc ngộ nhận và vô tình sử dụng các loại thức ăn độc.

Công tác xét nghiệm còn hạn chế (*Chưa làm được các mẫu xét nghiệm kim loại nặng, dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật và một số chất bảo quản thực phẩm*).

Kinh phí cho tập huấn, truyền thông, giám sát và thanh tra, kiểm tra... về vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế do vậy cũng ảnh hưởng đến các hoạt động nhằm kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh

Các cơ sở giết mổ gia súc tập trung còn ít, mới chỉ có ở tuyến tỉnh còn lại tuyến huyện chưa có do đó cũng ảnh hưởng đến vấn đề vệ sinh thực phẩm.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh nhỏ lẻ, phân tán, sản xuất theo phương pháp thủ công nên điều kiện vệ sinh kém chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm còn hạn chế, đặc biệt đối với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, người dân tộc thiểu số vẫn có thói quen sử dụng các loại thực phẩm không an toàn, thực phẩm hư hỏng biến chất, các loại thực phẩm có sẵn độc tố tự nhiên như nấm độc, bột ngô mốc, các loại quả rừng, rau rừng...

Phần thứ 2
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2017 - 2018

Thực hiện Công văn số 2348-CV/TU ngày 30/3/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang V/v triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Đảng ủy Sở Y tế đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017 - 2018, như sau:

1. Tăng cường tham mưu cho BCD Vệ sinh ATTP tỉnh chỉ đạo các ngành thành viên BCD vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, BCD vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện/ thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt về nội dung Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 17/5/2012 của Tỉnh ủy Hà Giang về Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI " về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới"; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Nghị định số 178/2013/NĐ - CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ " Quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP". Đẩy mạnh triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố,...

2. Đôn đốc Ban chỉ đạo Vệ sinh ATTP các huyện/ thành phố thường xuyên tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố thực hiện quyết liệt Chương trình hành động toàn diện thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia VSATTP giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại địa phương huyện/ thành phố có hiệu quả.

3. Thường xuyên tham mưu cho Ban chỉ đạo Vệ sinh ATTP tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát Ban chỉ đạo vệ sinh ATTP cấp huyện trong việc triển khai các biện pháp, giải pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh hoạt động của các cấp, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Đồng thời chủ động đăng tải các nội dung phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP và kiến thức bảo đảm ATTP cho người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng, góp phần chuyển đổi nhận thức và thực hành về ATTP; phê phán các cơ sở, cá nhân vi phạm về ATTP, biểu dương các cơ sở có thành tích tốt trong hoạt động bảo đảm chất lượng ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Phối hợp chặt chẽ liên ngành, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đôn đốc tại các huyện/ thành phố được phân công phụ trách đối với Ban Chỉ đạo Vệ sinh ATTP tỉnh và tại các xã đối với Ban chỉ đạo Vệ sinh ATTP huyện/ thành phố trong việc thực hiện công tác đảm bảo An toàn thực phẩm.

5. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện/ thành phố triển khai quyết liệt, sát sao đối với các ngành thuộc cấp mình, Ủy ban nhân dân các xã/ thị trấn, có biện pháp cụ thể về phòng chống dịch bệnh và phòng chống ngộ độc thực phẩm, đặc biệt các huyện đã xảy ra các vụ ngộ độc do ăn bánh ngô bị mốc và ngộ độc nấm. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố năm 2017 - 2018 và những năm tiếp theo.

Phần thứ 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nghị quyết này được phổ biến đến Ban Giám đốc Sở Y tế, các Chi bộ trực thuộc, các đơn vị y tế trong toàn ngành và toàn thể cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức để chỉ đạo, phối hợp thực hiện.

2. Đảng ủy giao cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động, chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Sở Y tế, Ban chỉ đạo Vệ sinh ATTP tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đảm bảo công tác ATTP hoạt động có hiệu quả.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về Đảng ủy Sở Y tế để thống nhất giải quyết./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối các CQ tỉnh;
- Các Đ/c ủy viên BCH;
- Các Chi bộ trực thuộc;
- Lưu VT, VPĐU.

TM. ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ



Lương Viết Thuận